



## รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ  
อำเภอแก่งศรี จังหวัดชัยภูมิ  
[www.chongsammorlocal.go.th](http://www.chongsammorlocal.go.th)

# โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(โรงเรียนผู้สูงวัย ภาคเรียนที่ 1)



วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาก ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่อง สามหมอมเป็นประธานเปิดโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (โรงเรียนผู้สูงวัย ภาคเรียนที่ ๑) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ตั้งแต่อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๑๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี ๒๕๖๘ และให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาของผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลช่องสามหมอ โรงพยาบาลแก้งคร้อ และ ศูนย์การศึกษาอนุเคราะห์และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลช่องสามหมอ ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอขึ้น และจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน เป็นการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจและสังคม ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมอาชีพ สามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในชุมชน และให้ชุมชน,องค์การ บริหารส่วนตำบล ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกัน



โรงเรียนผู้สูงวัยองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียน ๑ / ๒๕๖๗

รายละเอียดสาระวิชาการเรียนการสอน

สัปดาห์	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมเช้า		กิจกรรมบ่าย	วิทยากร
		๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น.	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	
๑	๑๖/พย/๖๖	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การเรียนรู้เรื่อง มารยาทไทย กิจกรรมนันทนาการ / <b>เปิดเทอม ปฐมนิเทศ</b>	การเรียนรู้เรื่อง มารยาทไทย (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ / กิจกรรมละลายพฤติกรรม	ข้าราชการบ้านาญ
๒	๒๓/พย/๖๖	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน (เช้า - บ่าย) กิจกรรมนันทนาการ / <b>พิธีไหว้ครู</b>	กิจกรรมนันทนาการ	อบต.ช่องสามหมอ
๓	๓๐/พย/๖๖	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	โรค NCD แบบบูรณาการ (โรค NCD / การป้องกันโรค NCD) กิจกรรมนันทนาการ	โรค NCD แบบบูรณาการ (โรค NCD / การป้องกันโรค NCD) ต่อ กิจกรรมนันทนาการ	โรงพยาบาลแก้งคร้อ
๔	๑๔/ธค/๖๖	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำกลองยาวอีสาน" กิจกรรมนันทนาการ	การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "รำกลองยาวอีสาน" (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ	ข้าราชการบ้านาญ
๕	๒๘/ธค/๖๖	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การส่งเสริมอาชีพ "การเรียนรู้การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก" กิจกรรมนันทนาการ / <b>กิจกรรมปีใหม่</b>	การส่งเสริมอาชีพ "การเรียนรู้การสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก" (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ	อบต.ช่องสามหมอ
๖	๑๘/มค/๖๗	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	กิจกรรม การตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ	กิจกรรม การตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุ (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ	โรงพยาบาลแก้งคร้อ
๗	๑/กพ/๖๗	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การส่งเสริมอาชีพ "การเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพรแห้ง" กิจกรรมนันทนาการ	การส่งเสริมอาชีพ "การเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพรแห้ง" (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ	กศน.ตำบลช่องสามหมอ
๘	๘/กพ/๖๗	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การเรียนรู้ การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าเป็นพวงกุญแจ กิจกรรมนันทนาการ	การเรียนรู้ การประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าเป็นพวงกุญแจ (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ	ข้าราชการบ้านาญ
๙	๒๒/กพ/๖๗	-กิจกรรมหน้าเสาธงและพุทธศาสนา	การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา "ธรรมะรักษาใจวัยชรา" กิจกรรมนันทนาการ / กิจกรรมนอกสถานที่	การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา "ธรรมะรักษาใจวัยชรา" (ต่อ) กิจกรรมนันทนาการ / <b>ปิดเทอม ๑</b>	อบต.ช่องสามหมอ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ภาพสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(โรงเรียนผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



ภาพสรุปโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(โรงเรียนผู้สูงอายุ ภาคเรียนที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



# ประชุมทบทวนแผนพัฒนาตำบลช่องสามหมอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาก ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มอบหมายให้ นายปริญญา อำนาจ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมองค้การบริหารตำบลช่องสามหมอ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการตำบลช่องสามหมอ จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประกอบการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมขององค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอต่อสภาองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

# โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

## อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ



เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาก ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มอบหมายให้ นายปริญญา อำนาจ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ, ผู้นำชุมชน, อสม. กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลช่องสามหมอ จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ให้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะเปียกและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่/เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน และเพิ่มแหล่งการเรียนรู้การจัดการ “ขยะเปียกลดโลกร้อน” และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

# โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เมื่อวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาก ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ช้องสามหมอ มอบหมายให้ นายปริญญา อำนาจ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลช้องสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ฝ่ายกุดอีต่าน ตำบลช้องสามหมอ โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้องสามหมอ,ผู้นำชุมชน,อสม. และประชาชนตำบล ช้องสามหมอ จำนวน 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจในการระวังป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ปัจจุบันงาน ควบคุมไฟป่าในพื้นที่เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าใน ท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช้องสามหมอจึง จัดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และทำแนวกันไฟ ป่าให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้องสามหมอ,ผู้นำชุมชน,อสม. และประชาชนตำบลช้องสามหมอ.



# โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



เมื่อวันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาก ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ชองสามหมอ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชองสามหมอ จำนวน 40 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ ผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์และป้องกันความรุนแรง สร้างเครือข่ายด้านการ คุ้มครองเด็กและครอบครัวระหว่างท้องถิ่นและชุมชน เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ยุติการใช้ความรุนแรงในการแก้ไข้ปัญหา.